

Số: 906 /UBND-TCKH  
V/v thực hiện Kế hoạch số 85-  
KH/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy.

Thường Xuân, ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 5179/UBND-THKH ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy;

UBND huyện Thường Xuân báo cáo tình hình thực hiện như sau:

**1. Công tác triển khai thực hiện:**

Ngày 17/5/2018, UBND huyện Thường Xuân có Công văn số 661/UBND-TCKH chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy; đồng thời góp ý bằng văn bản về việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế tư nhân và phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân.

**2. Tình hình thực hiện, một số kiến nghị, đề xuất:**

Trong những năm qua, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên đầu tư phát triển kinh tế tư nhân với nhiều hình thức, phát huy nguồn lực, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đa số đảng viên làm kinh tế tư nhân luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành và thực hiện tốt những quy định, điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục khuyến khích, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế tư nhân và phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân, UBND huyện Thường Xuân có một số kiến nghị như sau:

Thời gian tới, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên làm kinh tế tư nhân, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước; quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhằm tạo đồng thuận của xã hội đối với chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó đảng viên vừa là chủ thể lãnh đạo vừa là người thực hiện. Tiếp tục có những hỗ trợ về vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm cho các doanh nghiệp tư nhân

nói chung và chủ các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể là đảng viên nói riêng. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân.

Các cấp, tổ chức đảng có các chương trình hành động cụ thể về xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp tư nhân phấn đấu vào Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên làm kinh tế tư nhân phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Đề xuất Bộ kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới thể chế về sở hữu; Rà soát hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và nội dung liên quan đến doanh nghiệp quy định trong các văn bản pháp quy khác, đề xuất bãi bỏ các quy định bất hợp lý, giảm tối đa rào cản, giảm rủi ro, xóa bỏ phân biệt đối xử trong đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng đề án khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp theo nguyên tắc thuận lợi nhất về thủ tục chuyển đổi; Tối thiểu hóa chi phí tuân thủ phát sinh do chuyển đổi mô hình, trước hết là chi phí tuân thủ về tổ chức quản trị, về chế độ kế toán và về chi phí thuế.

Bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

UBND huyện Thường Xuân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo dõi, chỉ đạo thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các P. CT UBND huyện;
- Lưu: VT; TCKH.

**CHỦ TỊCH**



*Cầm Bá Xuân*